

Năm 2024
THỨ SÁU
Phát hành: 22/3/2024

Bản tin

Điểm báo



TỔNG HỢP THÔNG TIN THỜI SỰ TRONG NƯỚC
(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

TIÊU ĐIỂM	1
1. Quảng Ninh: Nguồn vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng của nền kinh tế	1
2. Bắc Ninh: Phân đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch	2
3. Hải Dương: Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn khó khăn, hạn chế	3
KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP	4
4. Khánh Hòa “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư Indonesia	4
5. Lâm Đồng xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại các tuyến cao tốc	5
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	6
6. Bài học Vĩnh Phúc, Lâm Đồng và lời nhắc nhở với người đứng đầu	6
7. Kiểm chế lạm phát, bình ổn giá cả thì tăng lương mới có ý nghĩa	7
QUẢN LÝ	8
8. TP. HCM: Cán bộ, công chức phải được trả thu nhập tương xứng	8
9. Một phó hiệu trưởng được bổ nhiệm khi còn hơn một tháng nữa nghỉ hưu	9
TỰ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY	10
10. Tây Hồ (Hà Nội): Cần chia sẻ kinh nghiệm hay trong cải cách hành chính và chuyển đổi số	10
SAI PHẠM ĐIỀN HÌNH	11
11. Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026	11
12. Hai cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận bị đề nghị xử lý kỷ luật	12
13. Kỷ luật Phó Chánh văn phòng tỉnh Lâm Đồng vi phạm nồng độ cồn	13
THẾ GIỚI	14
14. Trung Quốc loay hoay thu hút đầu tư nước ngoài	14

TIÊU ĐIỂM

Quảng Ninh: Nguồn vốn đầu tư công là động lực tăng trưởng của nền kinh tế

Năm 2024, tỉnh Quảng Ninh xác định đầu tư công tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế bứt phá.

Để giải ngân nguồn vốn được giao, ngay từ những tháng đầu, quý đầu của năm, tỉnh Quảng Ninh đã quyết liệt triển khai các giải pháp đề ra, nhằm cán đích một thập kỷ có tốc độ tăng trưởng kinh tế trên 2 con số.

Theo đánh giá của các sở, ngành chức năng, mặc dù đã có sự chủ động vào cuộc từ sớm, tuy nhiên, kết quả giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2024 đến nay vẫn chưa đạt như kỳ vọng, điều này ít nhiều đã ảnh hưởng đến chất lượng tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm của tỉnh. Cụ thể, tính đến ngày 15/3, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh đạt 5,2% kế hoạch vốn năm, đạt 5,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao đầu năm, không đạt tiến độ như kỳ vọng.

Nguyên nhân chủ yếu tỷ lệ giải ngân của một số chủ đầu tư do công tác chuẩn bị đầu tư một số địa phương còn chậm; giải phóng mặt bằng còn vướng mắc kéo dài; nguồn vật liệu san lấp còn nhiều bất cập; việc hoàn trả khối lượng tạm ứng chuyển sang năm 2024 tương đối lớn.

Các ý kiến cũng chỉ ra các dự án khởi công mới năm 2024 còn chậm triển khai; một số trình tự thủ tục còn gây ra ách tắc và quy hoạch chuyển đổi đất lúa, đất rừng đặc dụng, rừng phòng hộ còn vướng mắc.

Để tháo gỡ những khó khăn, bất cập tại nhiều dự án đang được triển khai trên địa bàn, vừa qua Thường trực Tỉnh ủy cũng như UBND tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức nhiều cuộc họp để nghe, chỉ đạo từng nội dung cụ thể. Tại cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy ngày 4/3/2024 cho ý kiến về tình hình giải quyết khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phải tập trung tháo gỡ vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp. Trong đó giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư tích cực nghiên cứu các mỏ vật liệu thay thế các nguồn vật liệu hiện nay để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu cho các dự án trọng điểm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh tình trạng những cán bộ, công chức thiếu tâm huyết, trách nhiệm, năng lực yếu để trì trệ, gây khó khăn trong xử lý công việc.

Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng nghiên cứu phương án sử dụng nguồn vật liệu cát nghiền thay thế các giải pháp vật liệu hiện nay để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu cho các dự án giao thông trọng điểm, có tính liên vùng; Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh đẩy nhanh tiến độ cấp phép các mỏ đất trên địa bàn đảm bảo theo quy định, trọng tâm là các mỏ đất tại Uông Bí, Đông Triều và quy trình thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đầu tư công; Sở Giao thông Vận tải chủ động phối hợp với các chủ đầu tư nghiên cứu giải pháp kỹ thuật, phương án xử lý nền móng trong bối cảnh khó khăn nguồn cát đắp. (Congthuong.vn 21/3, Đức Lâm) [Về đầu trang](#)

Bắc Ninh: Phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95% kế hoạch

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách Nhà nước cho tỉnh Bắc Ninh là 8.558 tỷ đồng. UBND tỉnh đang chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tích cực triển khai nhiệm vụ giải ngân ngay từ đầu năm, phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 95% kế hoạch giao.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành 4 quyết định giao và phân bổ, 1 quyết định điều chỉnh với tổng số tiền là 6.927 tỷ đồng. Số vốn còn lại chưa phân bổ so với kế hoạch Chính phủ giao là 1.631 tỷ đồng, bao gồm 84 tỷ đồng ngân sách Trung ương và 1.547 tỷ đồng ngân sách địa phương.

Nguyên nhân là do một số dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục đầu tư để đủ điều kiện giao vốn theo quy định; nguồn thu sử dụng đất và nguồn bội chi thực hiện phân bổ khi phát sinh nguồn thu và phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2024; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện rà soát đối chiếu số liệu vốn từ nguồn thu để lại sau khi kết thúc năm tài chính 2023.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ chi tiết cho các dự án đủ điều kiện bố trí vốn. Hết tháng 2, toàn tỉnh giải ngân 317/6.927 tỷ đồng, đạt 4,6% kế hoạch vốn UBND tỉnh giao UBND cấp huyện đã phân bổ và đạt 8,1% vốn 3 cấp tỉnh - huyện - xã phân bổ chi tiết đến từng dự án.

Để bảo đảm khối lượng hoàn thành và giải ngân đạt mục tiêu từ 95-100% kế hoạch, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, địa phương tiếp tục rà soát, tham mưu phân bổ kế hoạch đầu tư công năm 2024 bảo đảm nguyên tắc, thứ tự ưu tiên theo quy định. Tập trung nguồn vốn đầu tư cho các công trình phúc lợi công cộng, xử lý môi trường, dự án trọng điểm quốc gia của tỉnh có sức lan tỏa, tạo không gian, dư địa, dẫn dắt đầu tư xã hội, tạo nền tảng phát triển cho tỉnh và các địa phương.

Đồng thời chỉ đạo Tổ công tác thành lập theo Quyết định số 170/QĐ-UBND tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Văn bản số 29/UBND-KTTH ngày 6/2/2024 về nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Các chủ đầu tư cấp tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết liệt thực hiện kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, gắn việc thực hiện nhiệm vụ với đánh giá bình xét thi đua cuối năm 2024. Tập trung tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời thúc đẩy khởi công mới các dự án quan trọng có tác dụng tích cực đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế. (Baoxaydung.com.vn 20/3, Mai Thu)

[Về đầu trang](#)

Hải Dương: Phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn khó khăn, hạn chế

Đến hết tháng 2/2024, tỉnh Hải Dương giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2024 đạt 7,92% tổng kế hoạch vốn được giao. Việc phân bổ và giải ngân vốn tại địa phương vẫn gặp nhiều khó khăn, hạn chế.

Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hải Dương được Thủ tướng Chính phủ giao trên 6.331 tỷ đồng. Dự kiến đến hết tháng 2/2024, toàn tỉnh giải ngân được trên 501 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,92% kế hoạch vốn được giao.

Theo báo cáo từ UBND tỉnh Hải Dương, việc phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh vẫn gặp một số khó khăn, hạn chế. Cụ thể, các dự án đều phải báo cáo đánh

giá tác động môi trường, nhưng tỉnh chưa ban hành bộ đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường.

Đơn giá chi phí đo đạc, lập bản đồ thu hồi đất thấp, nhất là các dự án, công trình có diện tích đất thu hồi nhỏ, dẫn đến các đơn vị tư vấn đo đạc không tham gia thực hiện. Bên cạnh đó, là khó khăn về nguồn vật liệu thi công. Trong khi đó, một số cơ quan, đơn vị chậm hoàn thành lập, trình thẩm định phê duyệt quyết định đầu tư, nên chưa đủ thủ tục phân bổ chi tiết kế hoạch vốn năm 2024.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tại nhiều cuộc họp, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu UBND các huyện, thị xã; các sở, ngành liên quan báo cáo làm rõ nguyên nhân vướng mắc; tập trung giải quyết vấn đề liên quan đến quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu thi công.

Một số dự án giao cấp huyện thực hiện, nhưng kinh phí không bảo đảm kế hoạch đã được lãnh đạo tỉnh yêu cầu các sở, ngành cân đối lại, bố trí bổ sung từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện bằng được. (Thoibaotaichinhvietnam.vn 20/3) [Về đầu trang](#)

KINH TẾ - ĐẦU TƯ – HỘI NHẬP

Khánh Hòa “trải thảm đỏ” đón nhà đầu tư Indonesia

Sáng 21/3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao và Đại Sứ quán Indonesia tại Việt Nam tổ chức Hội nghị gặp gỡ Khánh Hòa - Indonesia năm 2024 với hơn 350 đại biểu tham dự, trong đó có hơn 150 đại biểu Indonesia.

Hội nghị nhằm giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế vượt trội của tỉnh Khánh Hòa; các định hướng phát triển của tỉnh Khánh Hòa để thu hút các nhà đầu tư Indonesia sử dụng công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, kết nối chuỗi giá trị...

Tại hội nghị, tỉnh Khánh Hòa đã chia sẻ về tiềm năng kinh tế và đầu tư, tiềm năng phát triển du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy hải sản, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh có tiềm năng xuất khẩu thị trường Indonesia.

Ông Nguyễn Tấn Tuân - Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - cho biết: Indonesia và Việt Nam có sự gần gũi văn hóa sâu sắc. Đến nay, Indonesia là đối tác thương mại lớn thứ 3 của Việt Nam trong ASEAN, Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Indonesia trong ASEAN. Với thế mạnh và kinh nghiệm về công nghệ, tài chính của các doanh nghiệp Indonesia, một khi được kết hợp với những lợi thế của Khánh Hòa sẽ mang lại lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai bên.

“Tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, hỗ trợ các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia trong quá trình nghiên cứu đầu tư tại tỉnh. Chúng tôi cam kết các nhà đầu tư, doanh nghiệp Indonesia sẽ được tạo mọi điều kiện

thuận lợi để đạt được thành công và đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai”, ông Tuấn nói.

Tại hội nghị, ông Sakti Wahyu Trenggono - Bộ trưởng Bộ Hàng hải và Nghề cá Indonesia - cho biết: Indonesia và Khánh Hòa có điểm chung về thế mạnh phát triển kinh tế biển, du lịch, nuôi trồng thủy sản và mong muốn hai quốc gia tiếp tục tạo cơ hội để các doanh nghiệp mở rộng hợp tác, đẩy mạnh hoạt động giao thương, xuất khẩu thủy sản, trái cây, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Sau hội nghị, các đại biểu Indonesia sẽ tham gia các hoạt động khảo sát thực địa tại khu vực khu nuôi cá chêm của công ty Australis, nhà máy điện mặt trời KN Vạn Ninh, tham quan các địa điểm du lịch và hợp tác xã du lịch nông nghiệp Cuộc sống xanh. (Tienphong.vn 21/3, Khánh Nguyên) [Về đầu trang](#)

Lâm Đồng xây dựng hệ thống giao thông thông minh tại các tuyến cao tốc

Ngày 20.3, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các đơn vị triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại các tuyến đường bộ cao tốc.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh và các đơn vị liên quan nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông thông minh (ITS) tại các tuyến đường bộ cao tốc trên địa bàn tỉnh.

Nhất là tuyến đường bộ cao tốc đoạn Tân Phú - Bảo Lộc và đoạn Bảo Lộc - Liên Khương.

Hệ thống giao thông thông minh (ITS) là một bộ phận của công trình đường bộ cao tốc, nhằm tăng cường khả năng kết nối giữa con người, phương tiện và kết cấu hạ tầng đường bộ cao tốc nhằm tối ưu hóa hiệu suất khai thác, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, hiệu quả, tiện lợi và thân thiện với môi trường.

Trong thời gian qua, một số tuyến đường bộ cao tốc đã được triển khai đầu tư xây dựng hoàn thành hệ thống ITS trong quá trình đầu tư xây dựng dự án và được đưa vào hoạt động đồng bộ ngay khi các tuyến đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả trong quá trình quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, nâng cao năng lực thông hành và đảm bảo an toàn giao thông.

Để nâng cao hiệu quả khai thác đường bộ cao tốc, đồng thời thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong việc chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và công tác chuyển đổi số chuyên ngành của lĩnh vực đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ đạo các Cơ quan chuyên môn về xây dựng, các Chủ đầu tư, Tư vấn rà soát, nghiên cứu triển khai đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông minh và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến đáp ứng yêu cầu khai thác đường bộ cao tốc. (Laodong.vn 21/3, Mai Hương) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Bài học Vĩnh Phúc, Lâm Đồng và lời nhắc nhở với người đứng đầu

Với những nhắc nhở của Đảng qua vụ việc ở Vĩnh Phúc và Lâm Đồng, các lãnh đạo mới nhận nhiệm vụ đã khẳng định sẽ gương mẫu, đoàn kết, không để xảy ra vi phạm tương tự, làm tổn hại uy tín của Đảng.

Trong hai ngày 17 và 18/3, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã dự, phát biểu tại lễ công bố quyết định điều động, phân công ông Dương Văn An làm Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, ông Nguyễn Thái Học giữ chức quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Trao đổi với PV VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc - nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng cho rằng, việc cả Bí thư, Chủ tỉnh Vĩnh Phúc và Lâm Đồng cùng phạm sai lầm vừa qua là điều rất đáng suy ngẫm trong quản lý.

“Bài học rút ra là phải kiểm soát quyền lực của những cán bộ chủ chốt đứng đầu địa phương. Khi có quyền lực trong tay, nếu không kiểm soát tốt thì họ sẽ tự tung, tự tác như “ông vua con” ở địa phương, dẫn tới những sai phạm”, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nói.

Theo ông Nguyễn Trọng Phúc, việc Trung ương phân công ông Dương Văn An giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc và ông Nguyễn Thái Học làm quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng là phù hợp.

“Đây là những cán bộ được rèn luyện từ Trung ương và địa phương, được đánh giá là có bản lĩnh chính trị vững vàng”, ông Nguyễn Trọng Phúc nói.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng, trước khi cử Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan bị bắt, nội bộ tỉnh có nhiều biểu hiện “rất phức tạp”. Do vậy, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng tin tưởng ông Dương Văn An với kinh nghiệm từng làm Bí thư Bình Thuận, sẽ thể hiện được năng lực lãnh đạo, gắn kết nội bộ tỉnh Vĩnh Phúc.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng kỳ vọng quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học sớm phát huy thế mạnh, bản lĩnh của người từng công tác trong Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên và Ban Nội chính Trung ương để xử lý thành công những hạn chế, yếu kém của Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng.

“Với những nhắc nhở của Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai tại hội nghị về công tác cán bộ ở Vĩnh Phúc và Lâm Đồng vừa qua, tôi tin tưởng tân Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Dương Văn An, quyền Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Thái Học sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng được yêu cầu của cấp trên, cũng như Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương”, ông Nguyễn Trọng Phúc nói thêm. (Vietnamnet.vn 21/3, Quang Phong) [Về đầu trang](#)

Kiểm chế lạm phát, bình ổn giá cả thì tăng lương mới có ý nghĩa

Từ ngày 1.7.2024 sẽ tiến hành cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018. Niềm vui đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi được tăng lương lại đi liền với nỗi lo tăng giá, đó là câu chuyện rất đáng bàn.

Lo là bởi vì, cứ mỗi lần có đợt tăng lương là giá cả hàng hóa rục rịch tăng. Tính ra, người được hưởng lương có thêm được đôi đồng, nhưng coi như “huề vốn”, vì số tiền được tăng đó đủ để bù vào khoản tăng của vật giá. Nói cho đúng, niềm vui tăng lương chỉ là tâm lý vì có số tiền được lĩnh hằng tháng nhiều hơn, còn thực tế đời sống của người lao động vẫn như cũ, không có tích lũy nhờ vào khoản được tăng.

Chỉ một ví dụ nhỏ thôi, đó là giá cả của hàng quán. Hàng rau, hàng thịt tăng vài nghìn đồng/kg thì bà hàng bún, hàng phở nhích thêm 5.000 - 10.000 đồng/bát, bà hàng cơm nhích tương tự cho một đĩa cơm. Người lao động dù được thêm chút tiền, nhưng cũng chỉ bù đắp tiền chợ, tiền ăn uống hằng ngày. Đó là chưa kể tình trạng, lương tăng một, giá tăng hai, đó là khi giá cả mất kiểm soát, lạm phát tăng nhanh.

Cho nên, để việc tăng lương thực sự có ý nghĩa, nâng cao đời sống cho người lao động, việc phải làm là kiểm chế được lạm phát và bình ổn giá cả. Biết là vậy, nhưng làm bằng cách nào để có hiệu quả lại là chuyện không dễ.

Nhà nước có công cụ để kiểm soát lạm phát và giá cả hàng hóa, không để xảy ra những biến động tăng bất thường ngoài quy luật của thị trường. Khi việc điều tiết để tăng nguồn cung hiệu quả, hàng hóa được sản xuất phong phú, đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng, thì sẽ không xảy ra tăng giá.

Tăng cường tuyên truyền vận động người dân không lợi dụng tăng lương để "leo thang" giá cả hàng hóa. Nếu ai cũng chỉ nghĩ lợi về mình, thì sẽ gây thiệt hại chung cho cả xã hội, trong đó có mình.

Còn đối với người bị "bão giá" ập đến, phải biết đối phó bằng cách "tẩy chay" các hàng quán, hàng hóa thổi giá cao để góp phần bình ổn thị trường. Người dân cần quay lưng với mô hình bán hàng "nói thách", tìm đến với cửa hàng, siêu thị có giá cả rõ ràng, hợp lý. Hiện nay, ở khu vực đô thị, có nhiều siêu thị với cách thức buôn bán văn minh, hàng hóa đảm bảo chất lượng, thực phẩm đảm bảo vệ sinh và đặc biệt là không tăng giá bất hợp lý, đó là lựa chọn cho người tiêu dùng.

Việc tuyên truyền vận động người dân không lợi dụng tăng lương để tăng giá phải đi liền với thanh tra, kiểm tra thị trường. Việc niêm yết giá cả hàng hóa phải được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đó không chỉ là văn minh kinh doanh, mà minh bạch thị trường. (Laodong.vn 21/3, Lê Thanh Phong) [Về đầu trang](#)

QUẢN LÝ

TP. HCM: Cán bộ, công chức phải được trả thu nhập tương xứng

TP.HCM cần nhanh chóng thực hiện các biện pháp nhằm chuyển biến nền công vụ như bãi bỏ các thủ tục rườm rà; có cơ chế đảm bảo về thu nhập, nhà ở...

Qua hơn nửa năm thực hiện, Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù TP.HCM đã bắt đầu khơi thông nhiều điểm nghẽn, truyền dẫn xung lực mới để đưa đầu tàu kinh tế của cả nước trở lại quỹ đạo tăng tốc phát triển.

Điều này cũng đòi hỏi hệ thống chính trị TP.HCM phải nhanh chóng chuyển biến chất lượng hoạt động công vụ, bởi đây chính là yếu tố quyết định không chỉ đảm bảo tính hiệu quả thực thi của Nghị quyết 98 mà còn là yếu tố trung tâm, đảm bảo cho tiến trình phát triển bền vững của TP.

Trước sự quá tải của bộ máy chính quyền TP.HCM, trong bối cảnh phải thực thi Nghị quyết 98 hiệu quả, nếu không đổi mới mạnh mẽ các hoạt động công vụ và đẩy mạnh cải cách hành chính một cách thực chất thì khi vận hành có thể phát sinh nhiều vấn đề.

Do đó, TP.HCM cần tổng rà soát các thủ tục, các thao tác hành chính của hệ thống công vụ TP để đề xuất các cơ quan Trung ương bãi bỏ, đổi mới hoặc mạnh dạn bãi bỏ, đổi mới các thủ tục, thao tác hành chính “thừa” trong phạm vi thẩm quyền của TP. Từ đó hướng tới nâng cao chất lượng, giá trị thực của từng hoạt động công vụ.

Song song đó, đẩy mạnh chuyển đổi số và tích hợp các nhiệm vụ - giải pháp trong xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền số, cải cách hành chính để tiết kiệm nguồn lực và nâng cao hiệu quả trong triển khai thực hiện...

TP.HCM cũng cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đặc biệt là người đứng đầu có năng lực, khát vọng, cống hiến cho sự phát triển TP. Cụ thể, cần công tâm, khách quan, vì lợi ích chung trong “cân tài, trao chức” để lượng đúng tài và bố trí đúng chức vụ đối với đội ngũ lãnh đạo, quản lý các cấp.

TP.HCM nên kiến nghị Trung ương hoàn thiện chính sách lương, thu nhập của cán bộ, công chức theo khối lượng, hiệu quả công việc và chi phí cho mức sống ở từng khu vực. Đồng thời có các giải pháp khả thi, hiệu quả để đảm bảo sự ổn định trong chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ theo Nghị quyết 98, giúp họ an tâm công tác.

Mặt khác, xây dựng cơ chế khoa học, hiệu quả để thường xuyên rà soát, thanh lọc đội ngũ cán bộ, công chức khi không đảm bảo yêu cầu làm việc. Thiết lập các kênh tư vấn chính sách để không ngừng đổi mới mô hình, phương thức quản lý, hoạt động tác nghiệp của hệ thống công vụ...

Bên cạnh đó, cần quan tâm và thiết lập các kênh để huy động tham vấn của người dân, doanh nghiệp TP cũng như các bên liên quan trong quản lý, phát triển đô thị. Ứng dụng

công nghệ trong lắng nghe, nắm bắt nhu cầu cũng như những trở ngại, bức xúc của người dân TP để hoạch định cơ chế, chính sách, đổi mới các phương thức quản lý phù hợp...

Làm chuyên viên nền công vụ TP.HCM không phải là việc dễ dàng nhưng rất cần phải làm ngay. Khi nền công vụ hoạt động hiệu quả, tựa như tạo ra những loạt vỗ tay đồng nhịp với một bàn tay là chính quyền và một bàn tay là các bên liên quan trong các hoạt động quản lý, tổ chức phát triển kinh tế - xã hội. (Plo.vn 21/3) [Về đầu trang](#)

Một phó hiệu trưởng được bổ nhiệm khi còn hơn một tháng nữa nghỉ hưu

Ngày 24.2.2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế có quyết định cho ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế được nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 1.5.2024.

Tuy nhiên, đến ngày 7.3.2024, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế lại có quyết định điều động ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế - đến nhận công tác tại Trường Cao đẳng Huế và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng, kể từ ngày 14.3.2024.

Có nghĩa rằng, từ ngày được bổ nhiệm, ông Nguyễn Thanh Minh chỉ còn hơn 1 tháng nữa sẽ nghỉ hưu.

Chiều 20.3, trao đổi với PV báo Lao Động, lãnh đạo Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế cho biết, trước khi sáp nhập (3 trường) Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế vào Trường Cao đẳng Giao thông Huế và đổi tên thành Trường Cao đẳng Huế, ông Nguyễn Thanh Minh đang là Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Cao đẳng Nghề Thừa Thiên Huế, vì chỉ còn hơn 1 tháng nữa nghỉ hưu nên phải kéo dài làm phó để đảm bảo quyền lợi và các chính sách cho ông Minh.

"Khi sáp nhập, ông Minh đang đương chức, công tác tốt, không có vi phạm hay kỷ luật gì nên việc kéo dài cho ông Minh làm phó hiệu trưởng tiếp đến lúc nghỉ hưu là đúng theo luật" - lãnh đạo Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế cho biết.

Khi được hỏi sau sáp nhập, Trường Cao đẳng Huế có đến 8 hiệu phó, tại sao không cho ông Minh nghỉ luôn để đỡ công kênh bộ máy, lãnh đạo Sở Nội vụ Thừa Thiên Huế cho biết: "Nếu không bổ nhiệm, kéo dài thì không được, vì như vậy thì không khác gì ông Minh bị giáng chức trong khi không có vi phạm hay khuyết điểm gì; cũng như kéo dài đến khi nghỉ hưu để đảm bảo các chế độ cho ông Minh. Việc này chúng tôi làm theo luật, đảm bảo vừa hợp lý, hợp tình".

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Nội vụ cho biết, sau khi ông Minh nghỉ hưu, Trường Cao đẳng Huế còn 7 hiệu phó, thời gian tới sẽ tiếp tục điều chuyển, tinh giảm còn 3 hiệu phó để đúng theo quy định hiện hành. (Laodong.vn 20/3, Phúc Đạt) [Về đầu trang](#)

TƯ DUY MỚI – CÁCH LÀM HAY

Tây Hồ (Hà Nội): Cần chia sẻ kinh nghiệm hay trong cải cách hành chính và chuyển đổi số

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải, quận Tây Hồ cần chia sẻ kinh nghiệm những lĩnh vực mình đang làm được, từ đó nhân rộng mô hình tới các địa phương khác, để sớm nhân rộng trên toàn TP...

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải (Phó Trưởng Ban Chỉ đạo CCHC, CDS, Đề án 06 TP Hà Nội) đã có buổi kiểm tra thực tế tại UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Tại phường Quảng An: Phó Chủ tịch UBND TP cùng các thành viên đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại điểm trông giữ xe không dùng tiền mặt tại Phủ Tây Hồ và kiểm tra thực tế tại Bộ phận Một cửa, UBND phường Quảng An, quận Tây Hồ.

Ghi nhận tại bãi trông giữ xe ở Phủ Tây Hồ, người dân được sử dụng dịch vụ nhanh chóng, thuận tiện, tiết kiệm thời gian, được sử dụng dịch vụ minh bạch đúng giá theo quy định của UBND TP Hà Nội. Hoạt động này cũng góp phần giảm thiểu tình trạng gian lận, thất thoát, giảm chi phí nhân công vận hành trực tiếp và giảm chi phí quản lý gián tiếp liên quan đến tiền mặt cho các doanh nghiệp.

Việc thực hiện mô hình này đã tăng hiệu quả quản lý thuế đáp ứng yêu cầu CDS, hướng tới định danh phương tiện và chủ phương tiện, góp phần đảm bảo an ninh trật tự đô thị. Mô hình trông giữ phương tiện không thu phí dùng tiền mặt đã được Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) ghi nhận và đánh giá cao, đưa vào tuyên truyền toàn quốc thông qua ứng dụng VNeID.

Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC, các máy tính, ki-ốt tra cứu thông tin TTHC đã xử lý nhiều bộ hồ sơ TTHC nhanh gọn.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải ghi nhận và đánh giá cao việc khảo sát thực tế tại cấp phường về CDS và cải cách TTHC của quận Tây Hồ. “Kết quả tích cực trong CCHC và CDS đã giúp đoàn kiểm tra có thêm kinh nghiệm thực tiễn trong triển khai Đề án 06 của Chính phủ và TP Hà Nội” – Phó Chủ tịch TP Hà Minh Hải nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch TP Hà Minh Hải đề nghị quận Tây Hồ cần tổng kết, chia sẻ kinh nghiệm những lĩnh vực mình đang làm được, từ đó nhân rộng mô hình tới các địa phương khác. Đơn cử việc thí điểm thu phí không dùng tiền mặt tại các điểm trông giữ xe đang được thí điểm triển khai tốt... là quyết tâm và cách làm đúng của Tây Hồ. Quận Tây Hồ sớm tổng hợp những khó khăn, đề xuất để được tháo gỡ kịp thời. Tiếp tục thí điểm ở những phường khác, để sớm nhân rộng trên toàn TP. (Phapluatxahoi.kinhtedothi.vn 21/3, Khánh Phong) [Về đầu trang](#)

SAI PHẠM ĐIỂN HÌNH

Bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026

Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình và bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Ngày 21.3, Văn phòng Chính phủ cho biết, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

Tại Quyết định số 240/QĐ-TTg ngày 20.3.2024, Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thanh Bình.

Tại Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 20.3.2024, Phó Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Anh Thư.

Trước đó, sáng 4.3, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) đã xem xét và biểu quyết thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2021-2026), bãi nhiệm đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026) đối với ông Nguyễn Thanh Bình; bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đối với ông Trần Anh Thư.

Ngày 27.1, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Các cá nhân này cũng được xác định đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Vi phạm của ông Nguyễn Thanh Bình và Trần Anh Thư đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Thanh Bình, Trần Anh Thư.

Ông Nguyễn Thanh Bình có quá trình công tác gần 40 năm tại tỉnh An Giang, từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang trước khi được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 5.2019.

Ngày 25.12.2023, ông Bình bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, liên quan tới các sai phạm trong hoạt động thăm dò, khai thác tại mỏ cát xã Mỹ Hiệp và Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới của Công ty cổ phần Đầu tư Trung Hậu - Tổng 68.

Cũng trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố, bắt giam ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Nguyễn Việt Trí, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang và nhiều lãnh đạo Công ty Trung Hậu - Tổng 68.

Quá trình điều tra bước đầu xác định, doanh nghiệp này đã thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại tài sản Nhà nước khi tổ chức khai thác vượt trữ lượng được cấp phép trên 3,2 triệu m³, có trị giá tạm tính khoảng 253 tỉ đồng. (Laodong.vn 21/3, Phạm Đông) [Về đầu trang](#)

Hai cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Bình Thuận bị đề nghị xử lý kỷ luật

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận khoá XIV vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 34 và 35. Tại các kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 3 đảng viên.

Đồng thời, đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận thi hành kỷ luật đối với 2 đảng viên là người đứng đầu Đảng ủy Sở GD&ĐT vì có khuyết điểm, vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên và triển khai thực hiện 6 gói thầu do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật ông Mai Xuân Bá, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT và ông Phan Đoàn Thái, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Giám đốc GD&ĐT.

Qua xem xét, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Đảng ủy GD&ĐT, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Bí thư chi bộ 3, Giám đốc Trung tâm mua tài sản công Sở Tài chính.

Tuy nhiên, căn cứ quy định số 69, ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, đến nay đã hết thời hiệu xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên bằng hình thức khiển trách, nên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy không thi hành kỷ luật đối với Đảng ủy Sở GD&ĐT, nhiệm kỳ 2010 - 2015 và ông Nguyễn Tuấn Khanh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Sở GD&ĐT nhiệm kỳ 2015 - 2020; ông Bùi Đình Thoa (trưởng phòng) và ông Nguyễn Ngọc Cường (nhân viên hợp đồng) của phòng Kế hoạch Tài chính thuộc Sở GD&ĐT. (Tienphong.vn 21/3, Duy Quang) [Về đầu trang](#)

Kỷ luật Phó Chánh văn phòng tỉnh Lâm Đồng vi phạm nồng độ cồn

Ngày 20/3, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Báo cáo nêu rõ, từ ngày 1/1 đến 15/3, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng có 3 trường hợp vi phạm quy định về nồng độ cồn khi tham gia giao thông, bao gồm 2 công chức và 1 viên chức.

Về việc kiểm điểm, xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng thống nhất kỷ luật hành chính bằng hình thức “Cảnh cáo” đối với ông Trần Quang Khải - Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh vì đã có 2 hành vi vi phạm khi tham gia giao thông. Trong đó, Hội đồng kỷ luật đề xuất hình thức “Khiển trách” đối với hành vi vi phạm quy định về trật tự, an toàn giao thông.

Với trường hợp ông Hà Văn Vinh - Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở đã ban hành quyết định kỷ luật hành chính bằng hình thức “Khiển trách”.

Về trường hợp vi phạm nồng độ cồn của ông Nguyễn Thế Toàn (giáo viên Trường Tiểu học Tân Văn, huyện Lâm Hà), đơn vị đang thực hiện quy trình, thủ tục xem xét xử lý kỷ luật theo quy định.

Trước đó, đêm 23/1, Công an thành phố Đà Lạt phát hiện người điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 49A-478.18 là ông Trần Quang Khải (47 tuổi) có hành vi vi phạm điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,112 mg/l); không có giấy phép lái xe.

Thời điểm vi phạm nồng độ cồn, ông Khải khai làm nghề tự do; tuy nhiên, qua xác minh thông tin, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Trần Quang Khải đang giữ chức vụ Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Lâm Đồng.

Tương tự, đêm 4/2, Công an thành phố Đà Lạt xác định ông Hà Văn Vinh (56 tuổi), điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 49B2-086.40 mà trong hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 0,25mg/l khí thở (0,093 mg/l); không mang theo giấy phép lái xe.

Lúc bị phát hiện hành vi vi phạm, ông Vinh cũng khai làm nghề tự do, nhưng bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định ông là cán bộ, đảng viên đang công tác tại Sở Tài nguyên và Môi trường Lâm Đồng. (Tienphong.vn 21/3, Quế Như) [Về đầu trang](#)

THẾ GIỚI

Trung Quốc loay hoay thu hút đầu tư nước ngoài

Tại một cuộc họp báo ngày 20/3, nhà chức trách Trung Quốc thông báo kế hoạch hành động mới nhằm thu hút vốn đầu tư cũng như lao động nước ngoài trong bối cảnh vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào nước này giảm xuống mức thấp kỷ lục trong năm 2023...

Kế hoạch hành động trên bao gồm nhiều biện pháp, từ loại bỏ rào cản đối với đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực sản xuất, tài chính, cho tới cấp thị thực làm việc dài hạn cho người nước ngoài và gia đình họ.

Giải thích cho tính cấp thiết của kế hoạch hành động mới, ông Wu Hao, quan chức thuộc Ủy ban Phát triển và Cải cách Quốc gia Trung Quốc (NDRC), nhận định những năm gần đây, tình hình kinh tế toàn cầu ngày càng phức tạp hơn và dòng đầu tư xuyên biên giới có xu hướng biến động mạnh.

Dữ liệu từ Cơ quan Quản lý ngoại hối Trung Quốc cho thấy tổng FDI đăng ký vào Trung Quốc năm 2023 chỉ đạt 33 tỷ USD, giảm khoảng 80% so với năm trước đó.

Theo kế hoạch hành động mới, thành phố Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Đông và một số tỉnh thành khác sẽ được phép triển khai thử nghiệm các khu thương mại tự do cho những công ty nước ngoài đủ điều kiện nhằm đẩy mạnh mở rộng vào các lĩnh vực như chẩn đoán di truyền, công nghệ y tế...

Bên cạnh đó, các tổ chức tài chính có vốn nước ngoài được hỗ trợ tham gia thị trường bảo hiểm phát hành trái phiếu nội địa. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào trái phiếu và các sản phẩm tài chính khác ở Trung Quốc sẽ được hưởng chính sách ưu đãi thuế. (Vneconomy.vn 21/3) [Về đầu trang./](#).

Biên tập viên: Thanh Hương